

Số: 197/BC-UBND

Quảng Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri  
tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XII  
(Lĩnh vực Văn hoá – Thông tin)**

Tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2023 (giữa năm 2023), cử tri thôn Bác Vọng Tây đã kiến nghị với nội dung: “Đề nghị xử lý hệ thống dây mạng chằng chéo, xà xuống thấp trên địa bàn thôn và một số dây mạng mới kéo thêm mắc vào trụ đèn do thôn dựng lên để lắp đèn chiếu sáng làm cong vênh, có thể ngã đổ gây nguy hiểm cho nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới”.

UBND xã đã phân công đồng chí Trần Quang hoành: CC Văn hoá – xã hội về cùng với thôn đã tiến hành khảo sát thực tế và nhận thấy khu vực dây xà xuống là vị trí tại Trạm biến áp đầu đường vào xóm đình; một số dây viễn thông mắc vào trụ đèn của xóm tại xóm Đình, qua tìm hiểu đường dây đó là dây cáp mạng nhưng không xác định là của hệ thống nhà mạng nào.

Qua kết quả khảo sát, UBND xã xác nhận kiến nghị trên của cử tri là chính đáng và đã ban hành Công văn Số 157/UBND, ngày 07/9/2023 Về việc đề nghị căng và di dời hệ thống dây mạng trên địa bàn thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú, nội dung đề nghị Phòng Văn hóa thông tin huyện Quảng Điền có ý kiến chỉ đạo đến các nhà mạng xác định và sớm có kế hoạch khắc phục đề UBND xã báo cáo kịp thời với HĐND xã về kết quả giải quyết ý kiến của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2023.

Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Quảng Điền đã xử lý kiến nghị trên của cử tri thôn Bác Vọng Tây và trả lời công văn của UBND xã Quảng Phú bằng Báo cáo số 345/BC-PVHTT, ngày 14/9/2023 về kết quả triển khai giải quyết phản ánh kiến nghị cử tri của xã Quảng Phú với nội dung:

- Theo kiến nghị của UBND xã Quảng Phú tại Công văn số 157/UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 về việc đề nghị căng và di dời hệ thống dây mạng trên địa bàn thôn Bác Vọng Tây, xã Quảng Phú. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với cán bộ công chức văn hóa xã hội xã Quảng Phú tiến hành khảo sát hiện trạng hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao tại các vị trí, địa điểm mà cử tri thôn Bác Vọng Tây đã kiến nghị với UBND xã. Qua quá trình khảo sát, Phòng đã xác nhận 2 điểm ở thôn Bác Vọng Tây tại vị trí tọa độ 16°31'48.7"N+107°29'45.5"E và 16°31'37.7"N+107°29'34.4"E (ở thôn Bác Vọng Tây) cần phải tiến hành xử lý theo kiến nghị của cử tri thôn Bác Vọng Tây.

- Ngày 12/9/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các Doanh nghiệp viễn thông có hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao đi qua 2 vị trí trên đã tiến hành thu hồi dây thuê bao không sử dụng, bó gọn, kéo căng hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và tạo mỹ quan nông thôn.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Bác Vọng Tây tại kỳ họp thứ VI./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND xã;
- Đồng chí Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VP-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Việt**